



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่ายผ่านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นเลิศ ด้วยคุณธรรมจริยธรรมของผู้ให้บริการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีค่านิยมหลักที่ยึดมั่นหล่อหลอมร่วมกันด้วยหัวใจของความรับผิดชอบต่อเพื่อนำให้เกิดวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานขององค์กรที่มีความยั่งยืน ตลอดจนมีการพัฒนานวัตกรรมบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อและยั่งยืนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน หลักการ และแนวทางที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ (National and International Recognized Standards) เพื่อส่งมอบคุณค่า นำพาให้ ทอท. และสังคม สิ่งแวดล้อม เติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีแนวนโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของ ทอท. เป็นแนวปฏิบัติเดียวกับมาตรฐานสากล ดังนี้

ด้านการกำกับกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการและให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรที่ดี ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการด้วยการรักษาสมดุลทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการดำเนินธุรกิจของ ทอท. เพื่อสร้างคุณค่าของการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนการค้าเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจของ ทอท.

สิทธิมนุษยชนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อแรงงาน หรือ พนักงาน หรือ บุคลากร อย่างเท่าเทียมกัน จัดให้มีสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงานด้วยความเหมาะสม โดยยึดมั่นที่จะปรับปรุง ตรวจสอบ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ทอท.

ความรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการและนวัตกรรม

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค่นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีในการดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบเชิงลบใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้ที่มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานทำอากาศยานให้ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของผู้บริโภค

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม ชุมชนท้องถิ่น ด้วยการลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่สายใยการดำเนินงาน ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ส่งมอบคุณค่าร่วมกันระหว่าง ทอท. กับชุมชน โดยครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง อาชีวอนามัย ความปลอดภัย เพื่อให้ชุมชนและสังคมเติบโตอย่างมีความสุข ไปพร้อมๆ กับการเจริญเติบโตของธุรกิจทำอากาศยาน

แนวทางการเปิดเผยข้อมูล

มีการเปิดเผยข้อมูล พันธสัญญา มาตรฐานต่างๆ รวมทั้งผลการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส เพื่อให้เกิดการรับรู้ของสาธารณชน นำมาซึ่งความเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อ ทอท.

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท. ทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ ทอท. เป็นองค์กรที่ดีและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและยืนหยัดอยู่กับสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศชาติสืบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560



(นายนิทินย์ ศิริสมรรถการ)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่